

ชื่อโครงการ	การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการบริหารจัดการร้านรวมโชคเพอร์นิเจอร์	
โดย	นาย สาริต พรหมเสน	รหัสนักศึกษา 60541207094-4
	นาย ตะวัน เนตรสุวรรณ	รหัสนักศึกษา 60541207087-8
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์ พรพิพัฒน์ ทองปรอน	
หลักสูตร	ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ	
	สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์	
ปีการศึกษา	2566	

บทคัดย่อ

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการบริหารจัดการร้านรวมโชคเพอร์นิเจอร์ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการบริหารจัดการร้านรวมโชคเพอร์นิเจอร์เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาการจัดการข้อมูลสินค้า จัดการคลังสินค้า จัดการข้อมูลการขายสินค้า ในระบบงานเดิม เพื่อให้ร้านมีจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ มีความผิดพลาดน้อยช่วยในการทำงานสะดวกและทำงานให้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังมีระบบออกรายงานเพื่อช่วยให้การดำเนินงานสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ระบบที่พัฒนาขึ้นมานั้นเป็นลักษณะเว็บแอปพลิเคชัน (responsive web application) สามารถใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์ซึ่งภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบได้แก่ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) ภาษาพีเอชพี (PHP) ภาษาจาวา (JAVA) และภาษาซีเอสเอส (CSS) รวมถึงภาษาที่ใช้ในการจัดการกับฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) โดยการทำงานของระบบประกอบด้วยระดับผู้ใช้งาน 4 ระดับได้แก่ ผู้ดูแลระบบ เจ้าของกิจการ พนักงานขาย และผู้ใช้งานทั่วไป

จากการศึกษาและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการบริหารจัดการร้านรวมโชคเพอร์นิเจอร์ผลการดำเนินงานพบว่าระบบสามารถนำไปใช้งานจริงได้ตามขอบเขตที่กำหนดตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานซึ่งการนำระบบสำหรับการบริหารจัดการร้านรวมโชคเพอร์นิเจอร์มาใช้ทำให้มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบลดการทำงานล่าช้าและการทำงานผิดพลาด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

โครงการครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความกรุณาเป็นอย่างดียิ่งจาก อาจารย์พรพิพัฒน์ ทองปรอน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และคณาจารย์ในหลักสูตรสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ทุกท่าน ที่ได้ให้คำปรึกษา และคำแนะนำในการจัดทำโครงการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงช่วยแก้ไขเอกสารโครงการ ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณ เจ้าของร้านรวมโชคเฟอร์นิเจอร์ ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนทางผู้จัดทำ ตลอดจนการพัฒนาระบบจนการพัฒนาาระบบเสร็จสิ้น รวมถึงการสละเวลาให้ข้อมูลที่สำคัญจำเป็นต่อการพัฒนาระบบและทดสอบระบบแนะนำข้อผิดพลาด เพื่อให้ทางผู้จัดทำได้ปรับปรุงแก้ไขจนระบบเสร็จสิ้นลุล่วงไปด้วยดี

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ประจำ หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทุกท่านที่กรุณาประสิทธิ์ประสาทวิชา ความรู้และประสบการณ์อันมีค่ายิ่งแก่ศิษย์ และคอยชี้แนะแนวทางการจัดทำโครงการ พร้อมทั้งให้ คำปรึกษาในการทำโครงการ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้